

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภายนอก

บททั่วไป

1. วัตถุประสงค์

ในการติดต่อกับหน่วยงานของ BASF ในประเทศไทย (“BASF”) เราได้รวบรวม และ/หรือ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ BASF สามารถเข้าทำและจัดการธุรกรรมทางการค้ากับท่าน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก โดยที่ BASF พิจารณาและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง ตลอดเวลา BASF จึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการที่ BASF ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านประกาศนี้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของท่านในเรื่องนี้

2. ขอบเขต

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) จัดทำขึ้นเพื่อบุคคลซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายย่อย ลูกค้า (รวมถึงลูกค้าปลายทาง) ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคต รวมถึงบุคลากรของบุคคลดังกล่าวข้างต้น และบุคคลอื่น ๆ ที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมโดย BASF (เช่น ผู้มาเยือนสำนักงานหรือโรงงานของเรา หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แชนก และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) ทั้งนี้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”)

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในระหว่างการทำธุรกรรมและการติดต่อกับ BASF ท่านอาจได้รับการร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราว นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับ BASF โดยตรงแล้ว BASF ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ และรวมเข้ากันกับข้อมูลที่ท่านได้มอบให้เราไว้ เพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ BASF และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ BASF โดย BASF อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากตัวท่านเอง หรือจากลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายย่อย ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ (เช่น แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้า แบบสำรวจ และแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานะหุ้นส่วนธุรกิจ คุกกี้ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน การโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ และกิจกรรมทางการตลาดของเรา (เช่น การฝึกอบรม โปรแกรมความภักดี (Loyalty Program) โปรแกรมประกวดรางวัล))

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน BASF อาจไม่สามารถที่จะ (1) ติดต่อกับท่าน (2) จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับท่านตามที่ท่านต้องการ หรือ (3) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญาที่มีต่อท่าน รวมถึงกรณีอื่น ๆ

โปรดทราบว่าแม้ท่านจะเพิกถอนความยินยอมของท่าน BASF อาจยังคงดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามบริบทที่กฎหมายรับรองและอนุญาต

4. ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ผู้ซึ่งถูกระบุตัวตนหรือสามารถถูกระบุตัวตนได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ

ในการนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่

(ก) ชื่อ

(ข) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)

(ค) เพศ

(ง) ข้อมูลติดต่อ (เช่น ที่อยู่ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์)

(จ) เอกสารยืนยันตัวตน (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

(ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์และธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา (เช่น บัตรเครดิต หรือข้อมูลบัญชีธนาคาร ชื่อสถานที่ และที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของท่าน รวมถึงประวัติในอดีตเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของเรา)

(ช) รูปถ่าย

(ซ) บันทึกกล้องวงจรปิด

(ณ) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอที (เช่น ไอพี แอดเดรส)

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นยังไม่ครบถ้วน และอาจรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติฯ อีกด้วย

หาก BASF เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่ไม่ได้ระบุไว้ตามรายการข้างต้น BASF จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือในขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผล โดย BASF เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ของประกาศนี้

6. ผลกระทบจากการล้มเหลวในการจัดเก็บข้อมูล

หากท่านไม่ให้หรือเพิกถอนความยินยอมของท่านในการให้ BASF ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน BASF อาจไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน**ภาคผนวก A** และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ BASF ในการที่จะ (1) ติดต่อกับท่าน (2) จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ท่านตามที่ท่านต้องการ หรือ (3) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญาที่มีต่อท่าน

หากท่านเพิกถอนความยินยอมข้างต้น BASF อาจยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างท่านกับ BASF หรือตามที่กฎหมายกำหนด

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอน เข้าถึง หรือเปิดเผยแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน**ภาคผนวก ก** ของประกาศนี้ นอกจากนี้ BASF อาจให้การเข้าถึงข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของ BASF เช่น การประมวลผลข้อมูล การขยายเครดิต การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน การจัดการและการปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้า การประเมินความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของ BASF และดำเนินการวิจัยลูกค้าหรือสำรวจความพึงพอใจ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยในกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมขององค์กร เช่น การขายบริษัทย่อยหรือแผนกธุรกิจ การควบรวมกิจการ การรวมบริษัท การขายทรัพย์สิน หรือในกรณีของการเลิกกิจการ ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น

คุกกี้

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราจากคุกกี้ โดยคุกกี้ คือ กลุ่มของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งช่วยในการนำทางเว็บไซต์ของท่านโดยปรับแต่งข้อมูลเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน คุกกี้ นั้น จะไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้แต่ละคน แต่จะสามารถระบุเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านไม่มีความจำเป็นต้องยอมรับคุกกี้ ดังนั้น หากท่านมีความกังวล ท่านสามารถเลือกที่จะตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของท่านให้ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการใช้งานคุกกี้ หรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ยอมรับคุกกี้ อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เนื่องจากเราจะไม่สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของท่านได้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

โปรดทราบว่าประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับ BASF เท่านั้น และไม่มีผลกับเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม ที่ท่านอาจเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ในการพิจารณาว่าเว็บไซต์เหล่านั้นจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

BASF จะใช้ความพยายามในการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และหาก BASF ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามหรือบริษัทอื่น ๆ ภายในเครือของ BASF การรักษาความปลอดภัยดังกล่าวจะระบุอยู่ภายใต้ข้อตกลงการว่าจ้างบุคคลภายนอกหรือข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล แล้วแต่กรณี และข้อตกลงดังกล่าวจะกำหนดให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องใช้มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การโจรกรรม การใช้ในทางที่ผิด รวมถึงการเข้าถึง การเปิดเผย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

9. การถ่ายโอนและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ ใช้ และประมวลผลในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย และ/หรือ ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ของ BASF ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับและระดับการรักษาความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ มีนโยบายและขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสงวนเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งรวมถึงบุคลากรจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน ฝ่ายขาย และ/หรือ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริหาร และ/หรือ พนักงานอื่น ๆ ของ BASF ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เฉพาะบุคลากรที่มี “ความจำเป็นต้องรับรู้ข้อมูล” เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้

10. สิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล

ท่านมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่ BASF นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฯ หากท่านร้องขอ เราจะให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของ BASF เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว รวมถึงวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกใช้หรือเปิดเผย

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ (แม้ว่าการเพิกถอนความยินยอมของท่านในกรณีดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลังใด ๆ ต่อกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลที่เราได้ทำไปแล้วก่อนการเพิกถอนดังกล่าว) สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการ

ขอให้อ่านหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปและอ่านได้ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในการใช้สิทธิดังที่ระบุไว้ข้างต้น หากมีเหตุผลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

BASF อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่เหมาะสมจากท่านในการดำเนินการตามคำขอของท่าน

บุคคลที่จะดำเนินการในนามของ BASF เกี่ยวกับคำขอทั้งหลายภายใต้ พระราชบัญญัติฯ หรือข้อสงสัยใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงคำขอในการเข้าถึง การตรวจแก้ การแก้ไขให้ถูกต้อง การลบออก และ/หรือ การปิดกั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่

สุพิน แซ่แต้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

เลขที่ 622 ห้อง 1-6 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2624 1856

มือถือ: +668 9493 5553

อีเมล: supin.saetae@basf.com

บุษบง พิบูลชยาภาส

บริษัท บีเอเอสเอฟ เคมีแคท (ประเทศไทย) จำกัด

300/146 หมู่ที่ 1 ต.ตาสีทึบ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 3368 4811

มือถือ: +668 1591 2755

อีเมล: busabong.b.piboolchayagas@basf.com

หากท่านมีความกังวลว่าคำขอของท่านอาจยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ จุฬารักษ์ สำอางค์ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ BASF ได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.

หากท่านเห็นว่าวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เหมาะสม ท่านสามารถส่งคำร้องเรียนของท่านไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบเรา ได้แก่

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่: 120 หมู่ 3 ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อากาศปี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

อีเมลแอดเดรส: pdpc@mdes.go.th

11. กำหนดระยะเวลาของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

BASF จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตหรือกำหนดให้สามารถเก็บรักษาในระยะเวลาที่นานกว่า โดยทั่วไป เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปี หลังจากวันที่ความผูกพันตามสัญญาของท่านกับ BASF สิ้นสุดลง

12. การแก้ไขประกาศ

BASF ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ที่อาจมีการแก้ไข และตามแนวทางที่ประกาศโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการแก้ไขใด ๆ ของประกาศนี้ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประกาศให้ทราบ การแก้ไขดังกล่าวจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ BASF

ภาคผนวก ก

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจะถูกนำไปใช้และประมวลผลโดย BASF เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

เลขที่	วัตถุประสงค์	ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมซึ่งเกี่ยวข้อง	ฐานการประมวลผล
1.	เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน และตอบสนองความต้องการของท่าน หากเป็นไปได้	<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล แอดเดรส รายละเอียดบัญชีสื่อสังคมออนไลน์)	<ul style="list-style-type: none">ฐานการปฏิบัติตามสัญญาฐานความยินยอม
2.	เพื่อตอบคำถามและความคิดเห็นจากท่าน	<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส รายละเอียดบัญชีสื่อสังคมออนไลน์)	<ul style="list-style-type: none">ฐานการปฏิบัติตามสัญญาฐานประโยชน์อันชอบธรรม
3.	เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการภายใน ซึ่งรวมถึงบัญชีภายในของเรา กระบวนการเข้าทำสัญญาของเรา บันทึกการตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยภายใน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเรา	<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง)ข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับเราเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)	<ul style="list-style-type: none">ฐานการปฏิบัติตามสัญญาฐานประโยชน์อันชอบธรรม
4.	เพื่อส่งประกาศสำคัญให้ท่านทางอีเมล จดหมาย หรือ SMS เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของ BASF	<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส)	<ul style="list-style-type: none">ฐานการปฏิบัติตามสัญญาฐานประโยชน์อันชอบธรรม

5.	<p>เพื่อส่งเอกสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการประกาศผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ BASF และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น</p> <p>(หากท่านไม่ต้องการอยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส) 	<ul style="list-style-type: none"> • ฐานความยินยอม
6.	<p>เพื่อให้สามารถเข้าสู่สถานที่ของบริษัทสำหรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเก็บบันทึกภายในของเรา - วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย รวมถึงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ตามที่กฎหมายอนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์) • ภาพบันทึกกล้องวงจรปิด 	<ul style="list-style-type: none"> • ฐานการปฏิบัติตามสัญญา • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
7.	<p>สำหรับการลงทะเบียนและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ (เช่น กิจกรรมทางการตลาด การอบรม แคมเปญจับรางวัล แคมเปญส่วนลด) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม เช่น ผู้จัดการและผู้ให้บริการจัดการรางวัลของเรา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ BASF ในการดำเนินการและจัดการกิจกรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง) • เอกสารยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) 	<ul style="list-style-type: none"> • ฐานการปฏิบัติตามสัญญา • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
8.	<p>เพื่อใช้ภาพถ่าย/ภาพวิดีโอของท่าน (พร้อมกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ) เมื่อท่านเข้าร่วมในกิจกรรมของเรา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • รูปถ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

9.	สำหรับการลงทะเบียน การตั้งค่าบัญชี และการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบสำหรับแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ หรืออีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ/หรือ การซื้อสินค้า บริการด้านเทคนิคหลังการขาย และความช่วยเหลืออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none">• ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)• ชื่อสถานที่และที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของท่าน (ถ้ามี)• ภาษาที่เลือกใช้• วันที่และเวลาของข้อความของท่าน• ข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับเรา	<ul style="list-style-type: none">• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม• ฐานการปฏิบัติตามสัญญา
10.	เพื่อให้เราสามารถแจ้งข้อมูลของผู้ค้าปลีกที่ใกล้ที่สุดได้ตามคำขอของท่าน	<ul style="list-style-type: none">• ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)• ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา	<ul style="list-style-type: none">• ฐานการปฏิบัติตามสัญญา• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
11.	เพื่อจัดโปรแกรมความภักดี (Loyalty Program) ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้	<ul style="list-style-type: none">• ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)	<ul style="list-style-type: none">• ฐานการปฏิบัติตามสัญญา
12.	เพื่อจัดทำแบบสำรวจสำหรับข้อเสนอแนะและความพึงพอใจของลูกค้า	<ul style="list-style-type: none">• ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)	<ul style="list-style-type: none">• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม• ฐานความยินยอม
13.	เพื่อใช้ไอพีแอดเดรสและข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน ที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ในกรณีดังต่อไปนี้ - ส่งเนื้อหาที่ร้องขอไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน - ส่งไอพีแอดเดรสของท่านไปยังผู้ให้บริการเพื่อทำแผนที่ไอพีแอดเดรสสาธารณะของท่านกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทและอุตสาหกรรม (ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ)	<ul style="list-style-type: none">• ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของท่าน• ไอพีแอดเดรสสำหรับคอมพิวเตอร์ของท่าน• ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ของท่าน• เว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา• URL หรือไฟล์ที่ร้องขอ• วันที่และเวลาที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์• ปริมาณข้อมูลที่ส่ง	<ul style="list-style-type: none">• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

	<p>- รับรองความปลอดภัยและความเสถียรของเว็บไซต์ของเรา และติดตามการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>ทำให้สามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกสบาย</p>	<ul style="list-style-type: none">• สถานะของข้อมูล เช่น ข้อความเกิดเหตุขัดข้อง	
14.	<p>สำหรับการลงทะเบียน การตั้งค่าบัญชีผู้ขาย หรือการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบไปยังแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราสำหรับผู้ขายและผู้ผลิต และสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ขายและผู้ผลิตดังกล่าว</p>	<ul style="list-style-type: none">• ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)• เอกสารยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)• วันที่และเวลาของข้อความของท่าน• ข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับเรา	<ul style="list-style-type: none">• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม• ฐานการปฏิบัติตามสัญญา
15.	<p>เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประมวลหลักการปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีผลใช้บังคับ ซึ่งออกโดยหน่วยงานทางกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีผลผูกพันกับ BASF</p>	<ul style="list-style-type: none">• ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)• เอกสารยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)• ข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับเรา	<ul style="list-style-type: none">• ฐานหน้าที่ ผู้กมัตตามกฎหมาย
16.	<p>เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้สิทธิเรียกร้องหรือการโต้แย้ง การระงับข้อพิพาท และการขอคำแนะนำทางกฎหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none">• ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)• เอกสารยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)• ข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับเรา	<ul style="list-style-type: none">• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม